

CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH HÀN QUỐC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO CHÂU Á

Bộ trưởng Bộ tài chính và kinh tế Hàn Quốc Han Duck-soo đang kêu gọi các định chế tài chính mở rộng đầu tư vào Trung Quốc và các quốc gia Châu Á khác như một biện pháp để tăng cường sức cạnh tranh quốc tế của các tổ chức tài chính. Ông Han nói rằng chính phủ sẽ giảm bớt các rào cản thủ tục và sửa đổi các qui tắc, luật lệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các định chế tài chính nước ngoài hoạt động tại Hàn Quốc.

Tại một hội nghị chuyên đề quốc tế được tổ chức tại khách sạn Shilla ở Seoul ngày 8/12/2005, ông Han đã nhấn mạnh vào kế hoạch của Hàn Quốc nhằm xây dựng đất nước này thành một trung tâm tài chính của Đông Bắc Á.

Ông Han cho rằng Đông Bắc Á, nơi có nguồn dự trữ ngoại tệ gần 2.000 tỷ USD, có “những tài sản khổng lồ phù hợp với việc đầu tư tài chính” dành cho các định chế tài chính Hàn Quốc.

Điều được nhấn mạnh nhất của ngài bộ trưởng là các ngân hàng, các tổ chức môi giới chứng khoán và các công ty bảo hiểm Hàn Quốc đã có những khoản đầu tư lớn tại quốc gia và đã đến lúc họ cần chuyển hoạt động sang thị trường quốc tế nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế.

Sức cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ và các kỹ năng tài chính công nghệ cao cũng là yếu tố cần thiết để Hàn Quốc có thể trở thành một trung tâm tài chính trong khu vực. Ông cho rằng những nền kinh tế của Trung Quốc, Mông Cổ và các quốc gia Châu Á khác đang trên đà phát triển mạnh mẽ và nhu cầu về quản lý tài sản của họ cũng vì thế mà tăng lên.

“Chúng ta biết rằng điều này là một cơ hội tốt cho các định chế tài chính Hàn

Quốc để phát triển và thâm nhập vào thị trường của các quốc gia khác. Để thực hiện được giấc mơ trở thành trung tâm tài chính, chúng ta cần tập trung trí óc và tính sáng tạo”.

Ngài bộ trưởng cũng nói rằng chiến lược của chính phủ là “Cải tiến và sửa đổi luật lệ của thị trường tài chính, giảm các rào cản thủ tục đối với các định chế tài chính nước ngoài và tạo thuận lợi cho một môi trường dành cho sự phát triển”.

Ông còn nói rằng chính phủ sẽ thực hiện việc này thông qua 5 nhiệm vụ chính của năm 2006.

Trước hết, chính phủ sẽ ban hành một sắc lệnh về “Hợp nhất thị trường vốn” như một bước đệm cho việc thiết lập một ngân hàng đầu tư và những cải cách cho hoạt động tài chính.

Thứ hai, ông Han hứa sẽ tăng cường thị trường trái phiếu. Việc này có nghĩa là những trái phiếu dài hạn với kỳ hạn thanh toán trên 10 năm sẽ được phát hành nhiều hơn nhằm đa dạng hoá các hình thức đầu tư để khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, bộ trưởng cũng sẽ thực hiện việc xoá bỏ một số qui định về tỷ giá hối đoái sớm hơn dự kiến.

Thứ tư, bộ trưởng sẽ đệ trình “Luật Trung tâm tài chính - Financial Hub Act” lên Quốc hội để được thông qua vào năm 2006.

Thứ năm, các chuyên gia tài chính cao cấp sẽ được khuyến khích tham gia hoạt động tài chính. Và để tạo điều kiện cho việc này, chính phủ quyết định mở Trường tài chính tại KAIST vào tháng 3 năm 2006.

Ngô Minh Thanh

Nguồn: KOREA Policy Review, No.1 2006